
บันทึกการประชุมคณะท างานการด าเนินการจัดการส านักงานสีเขียว (Green Office) 
ส านักภาษาต่างประเทศ 

ครั้งที่ 3/2566 
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 

ณ ห้องประชุมส านักภาษาต่างประเทศ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (ฝั่ง สว.) 
................................................... 

ผู้มาประชุม 

1. นายอภิชาติ        อ่อนสร้อย  หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางสาวสรวงกนก สระบัว            คณะท างาน 
3. นางอัญธิกา  รุ่งเรือง            คณะท างาน 
4. นางวรวิมล  รัตนมาลี  คณะท างาน 
5. นายจรงค์            กลับชนะ  คณะท างาน 
6. นางสาววิมลมาศ   มานุวงศ์  คณะท างานและเลขานุการ 
7. นายประวิทย์  ฮับยู่โส่            คณะท างานและเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวเจนจริา เพ็ชรรัตน ์           ตัวแทนคณะท างานหมวด 2 
    2. นายเสกสรร  คลองรัว้                     ตัวแทนคณะท างานหมวด 3 
    3. นางสาวสริิญา     กรอบพุดซา           ตัวแทนคณะท างานหมวด 3 
    4. นางสาวปาณิศา   ประอาง  ตัวแทนคณะท างานหมวด 4 
    5. นายนายวริัช      แสงโชต ิ  ตัวแทนคณะท างานหมวด 5 
    6. นางพรพิมล ศรีแก้ว            ตวัแทนคณะท างานหมวด 6 

ผู้ลาประชุม 

1. นายนัฐพล บุญสอน  คณะท างาน   

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายอภิชาติ อ่อนสร้อย หัวหน้าคณะท างาน ในฐานะประธานการประชุม
ได้กล่าวเปิดประชุมเพื่อแจ้งและร่วมกันพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

 นายอภิชาติ อ่อนสร้อย แจ้งและมอบหมายให้หัวหน้าคณะท างานทุกหมวดช่วยกันส ารวจ
สภาพแวดล้อมของส านักฯ โดยเน้นย้ าให้มีการปลูกและน าต้นไม้ที่มีคุณสมบัติช่วยฟอกอากาศมาวาง
ภายในบริเวณสถานที่ท างาน รวมทั้งการส ารวจชื่อต้นไม้ คุณสมบัติ และก าหนดชื่อผู้รับผิดชอบเพ่ือ
เตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินตามโครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) ต่อไป 
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นอกจากนี้ นายอภิชาติ อ่อนสร้อย ได้แจ้งให้คณะท างานทุกหมวดที่มีความพร้อมในการ
น าเสนอและอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความคืบหน้าในการท างานโครงการ
ส านักงานสีเขียว (Green Office) สามารถเข้าเสนอต่อผู้อ านวยการส านักฯ ได้ในทันที โดยการน าเสนอ
และอธิบายข้อมูลดังกล่าวควรต้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และนโยบายส านักงานสีเขียว (Green Office) 
ของประธานวุฒิสภาและผู้บริหารส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วย ทั้งนี้ ภายในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 
2566 

นางสาววิมลมาศ มานุวงศ์ ในฐานะเลขานุการคณะท างาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ได้รับ
ทราบข้อมูลเบื้องต้นจากรองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต ที่ปรึกษาโครงการส านักงานสีเขียว 
(Green Office) ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาว่าทุกส านักในสังกัดของส านักงานฯ ผ่านเกณฑ์การรับ
สมัครเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เมื่อได้รับประกาศอย่างเป็นทางการ เลขานุการคณะท างานจะแจ้งให้ทุกหมวด
ทราบต่อไป 

นายประวิทย์ ฮับยู่โส่ ในฐานะเลขานุการคณะท างาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ได้ปรึกษา
และตกลงร่วมกันกับคณะท างานทุกหมวดเกี่ยวกับวันและเวลาในการน าเสนอและอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความคืบหน้าในการท างานโครงการส านักงานสีเขียว (Green Office)  
โดยก าหนดเป็นวันและเวลาเดียวกันคือ ในวันพฤหัสบดีที่  16 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 นาฬิกา  
ณ บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์โครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) ของทุกหมวด 

นางวรวิมล รัตนมาลี หัวหน้าคณะท างานหมวด ๑ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากคณะท างาน
หมวดใดต้องการใช้หนังสือคู่มือการการด าเนินงานตามโครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) 
สามารถขอยืมได้ที่นางสาววิมลมาศ มานุวงศ์ และนายอภิสิทธิ์ ซาวจ าปา 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองบันทึกการประชุม 

 ที่ประชุมได้มีมติรับรองบันทึกการประชุมครั้งที่ 2/2566 วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 โดยไม่มี
การแก้ไข 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการขับเคลื่อนสู่ส านักงานสีเขียวของส านัก
ภาษาต่างประเทศโดยให้คณะท างานหมวดต่าง ๆ รายงานความคืบหน้าและติดตามผลการด าเนินงาน
ของคณะท างาน ซึ่งสรุปประเด็นได้ดังนี้  
 

1. คณะท างานหมวด 1 
นางวรวิมล รัตนมาลี หัวหน้าคณะท างานหมวด ๑ ชี้แจงว่า จากการเข้ารับการอบรมการ

ระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเขียนโครงการโดยรองศาสตราจารย์ ดร. สยาม อรุณศรีมรกต
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คณะท างานหมวด 1 จึงได้ท าการทบทวนการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล
ต่าง ๆ ตามขั้นตอนการระบุประเด็นปัญหาของส านักฯ และรายละเอียดโครงการ ทั้งนี้ ได้รับข้อชี้แนะ
จากศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต ที่ปรึกษาโครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) ของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาว่าโครงการหรือกิจกรรมไม่ควรง่ายจนเกินไปหรือไม่เป็นสิ่งที่ท ากันเป็น
กิจวัตรอยู่แล้ว เนื่องจากโครงการหรือกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวจะถูกจัดเป็นมาตรการของส านักฯ 
แทน 

นายอภิชาติ อ่อนสร้อย หัวหน้าคณะท างาน กล่าวขอความร่วมมือคณะท างานหมวด 
ต่าง ๆ ช่วยกันด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการอีกทางหนึ่งด้วย  

นางอัญธิกา รุ่งเรือง หัวหน้าคณะท างานหมวด 5 ชี้แจงและสอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
การเขียนโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจจะเกี่ยวโยงกับหัวข้อการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายในส านักฯ  
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหมวด 5 โดยเสนอเพ่ิมเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการของส านัก
ภาษาต่างประเทศ 

นายอภิชาติ อ่อนสร้อย ได้มอบหมายนโยบายและก าชับเพ่ิมเติมให้ข้าราชการส านัก
ภาษาต่างประเทศทุกคนเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวบริเวณพ้ืนที่ท างานโดยการน าต้นไม้มาวางไว้บนโต๊ะท างาน  
ของตนเองอย่างน้อยจ านวน 1 ต้น โดยต้องเป็นต้นไม้ที่มีคุณสมบัติฟอกอากาศและไม่ใหญ่จนเกินไป 
พร้อมทั้งให้คณะท างานหมวด 5 ช่วยกันด าเนินการให้เกิดประสิทธิผลต่อไป  

นายวิรัช แสงโชติ คณะท างานหมวด 5 ชี้แจงเพ่ิมเกี่ยวกับการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในส านักฯ 
คณะท างานหมวด 5 ได้มอบหมายให้นายปกรณ์ นวลมณี เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการก ากับและดูแลรักษา
ตน้ไม้ส่วนกลางของส านักฯ นอกจากนี้ ยังได้ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการทุกคนรับทราบถึง
มาตรการและแนวทางการน าต้นไม้มาวางไว้บริเวณพ้ืนที่และโต๊ะท างานผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ของ
ส านักภาษาต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย  

นางพรพิมล ศรีแก้ว คณะท างานหมวด 6 กล่าวชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่า
ต้นไม้ส่วนกลางของส านักฯ นั้น จะมีเจ้าหน้าที่จากส านักบริหารงานกลางเข้ามารดน้ าต้นไม้ 2 ครั้งคือวัน
จันทร์และวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ และจะเปลี่ยนต้นไม้หากต้นเดิมเหี่ยวเฉาหรือเกิดความเสียหายจากโรค
พืช 
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2. คณะท างานหมวด 2 
นางสาวเจนจิรา เพ็ชรรัตน์ คณะท างานหมวด 2 รายงานว่า ส านักภาษาต่างประเทศ 

ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามโครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) ที่จัดขึ้นโดยส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาครบถ้วนทุกหลักสูตรแล้ว และคณะท างานหมวด 2 ได้จัดท าทะเบียนประวัติต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องครบถ้วนและเรียบร้อยแล้ว ส าหรับการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ นอกจากการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ผ่านทางสื่ออินโฟกราฟิกประจ าทุกเดือนแล้ว คณะท างานหมวด 2 ได้
จัดกิจกรรม Morning Talk เพ่ือด าเนินการตามตัวชี้วัดประเด็นการสุ่มถามความรู้ความเข้าใจโครงการ
ส านักงานสเีขียว (Green Office) แก่ข้าราชการของส านักฯ ซึ่งด าเนินการแล้ว 4 หัวข้อ จากจ านวนรวม
ทั้งสิ้น 6 หัวข้อ โดยหลังจากด าเนินการเสร็จสิ้นครบทุกหัวข้อ คณะท างานหมวด 2 จะสุ่มถาม
ข้าราชการในส านักฯ อย่างน้อย 4 คน คนละอย่างน้อย 9 เรื่องครอบคลุมทุกหัวข้อซึ่งผู้ที่ถูกสุ่มถามต้อง
ตอบให้ถูกต้องทุกข้อ ทั้งนี้ การตอบค าถามที่ถูกต้องจะมีผลต่อการคะแนนการประเมินโครงการส านักงาน
สีเขียว (Green Office) ของส านักฯ โดยคณะท างานหมวด 2 มองว่าเป็นคะแนนที่สามารถควบคุมได้
หากทุกคนช่วยเหลือกันอย่างเต็มความสามารถ นอกจากนี้ นางสาวสรวงกนก สระบัว หัวหน้าคณะท างาน
หมวด 3 ชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสุ่มถามข้าราชการในส านักฯ ว่าค าถาม 9 เรื่องนั้น อาจจะไม่เพียงพอ
ส าหรับเตรียมความพร้อมในการประเมิน จึงต้องการให้คณะท างานหมวด 2 จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในเรื่องมาตรการของหมวดต่าง ๆ มากขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตามตัวชี้วัด ซึ่งข้าราชการ
ส านักภาษาต่างประเทศทุกคนต้องสามารถตอบค าถามได้เมื่อมีการสุ่มถามค าถามต่าง ๆ จาก
คณะกรรมการประเมิน ทั้งนี้ นางสาวเจนจิรา ยังได้ชี้แจงว่าจะได้มีการทบทวนความรู้หมวดต่าง ๆ 
ต่อไป ในกิจกรรม Morning Talk ครั้งถัดไป ขณะที่นายวิรัช แสงโชติ คณะท างานหมวด 5 ได้เสนอ
เพิ่มเติมว่า ควรต้องสุ่มถามคณะท างานทุกหมวดเพ่ือหาจุดบกพร่องและแก้ไขได้อย่างทันท่วงที หาก
หมวดใดไม่สามารถตอบค าถามได้ ท้ังนี้ ในเดือนที่ผ่านมา ไม่มีเรื่องร้องเรียนเสนอผ่านคณะท างาน 
หมวด 2 

 
3. คณะท างานหมวด 3 
นางสาวสรวงกนก สระบัว หัวหน้าคณะท างานหมวด 3 แจ้งเกี่ยวกับผลการประชุม

คณะท างานหมวด 3 โครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดย
แบ่งเป็น 6 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1. ให้ทุกส านักด าเนินการอัพเดทเว็บไซต์โครงการส านักงานสีเขียว 
(Green Office) ให้เรียบร้อยโดยดูตัวอย่างจากเว็บไซต์โครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) ของ
ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2. ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงให้อ้างอิงจากข้อมูลสถิติการใช้งาน
ยานพาหนะตามที่ได้แจ้งเวียนในระบบ e-office ของส านักงานตามการใช้งานในภารกิจของส านักฯ  
3. ข้าราชการในส านักฯ ต้องทราบและเข้าใจถึงมาตรการต่าง ๆ ของทุกหมวดเพ่ือเตรียมความพร้อม
ส าหรับการสุ่มถามจากคณะกรรมการตรวจประเมิน 4. การด าเนินการบางประการที่ไม่สามารถบรรลุผลได้
ตามเป้าหมายเช่น การเปรียบเทียบประมาณการใช้ไฟฟ้า การใช้น้ า เป็นต้น ให้คณะท างานที่เกี่ยวข้อง
เตรียมข้อมูลชี้แจงเหตุผลประกอบอันเนื่องจากการไม่สามารถบรรลุผลได้ตามเป้าหมายดังกล่าวด้วย  
5. งดการน าเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนตัวมาใช้ภายในส านัก 6. การก าหนดแนวทางการเบิกใช้กระดาษและ
การน ามาใช้ซ้ า (Reused) นางสาวสรวงกนก กล่าวเพ่ิมเติมว่า ปัจจุบันข้าราชการในส านักฯ ได้ให้ 
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ความรวมมือในการลดใช้พลังงานเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปิดไฟระหว่างพักเที่ยง การลดใช้
กระดาษและการน ามาใช้ซ้ า (Reused) เป็นต้น นายเสกสรร คลองรั้ว คณะท างานหมวด 3 เสนอแนะ
เพ่ิมเติมว่า คณะท างานหมวด 3 จะเน้นการสร้างตระหนักรู้และความคุ้นเคยกับมาตรการต่าง ๆ  
ที่ก าหนดไว้ผ่านกิจกรรม Morning Talk ในครั้งถัดไปด้วย  

นายวิรัช แสงโชติ คณะท างานหมวด 5 สอบถามเกี่ยวกับการรณรงค์ให้มีการถอดปลั๊กไฟ
คอมพิวเตอร์ทุกวันศุกร์ว่าคอมพิวเตอร์ ในห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ของส านักฯ นั้น 
จ าเป็นต้องด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งนายอภิชาติ อ่อนสร้อย ในฐานะหัวหน้าคณะท างาน
ได้สั่งการให้ถอดปลั๊กไฟคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) หากไม่มีการใช้งานซึ่ง
เป็นไปตามมาตรการการลดใช้ไฟฟ้าของส านักภาษาต่างประเทศ 

 
4. คณะท างานหมวด 4 
นายจรงค์ กลับชนะ หัวหน้าคณะท างานหมวด 4 รายงานปริมาณขยะเดือนกุมภาพันธ์ 

โดยเฉพาะขยะกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) มีปริมาณร้อยละ 56.71 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ต้องมีปริมาณไม่
น้อยกว่าร้อยละ 45 จากปริมาณขยะทุกประเภทร้อยละ 11.71 เพ่ิมขึ้นจากเดือนมกราคมร้อยละ 0.21 
โดยปัจจัยหลักเกิดจากปริมาณขยะทั่วไปมีปริมาณลดลงเหลือร้อยละ 44.5  จากเดือนมกราคมซึ่งมี
ปริมาณร้อยละ 62 ทั้งนี้ ขยะทั่วไปส่วนใหญ่ของส านักภาษาต่างประเทศเป็นขยะประเภทถุงพลาสติก 
นายจรงค์ เสนอให้ข้าราชการทุกคนในส านักฯ ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกในการใส่อาหารเพ่ือลด
ปริมาณขยะทั่วไปโดยรวมของส านักภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ นายจรงค์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ขณะนี้
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ท าบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม
ในโรงอาหารของส านักงานในการรณรงค์ให้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงจัดแคมเปญ
ลดราคาอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ซื้อท่ีน าภาชนะบรรจุมาเอง เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความ
ตระหนักรู้และจิตส านึกรักษ์โลกแก่ข้าราชการและบุคคลากรของส านักงานฯ 

นางสาวปาณิศา ประอาง คณะท างานหมวด 4 ชี้แจงว่า ปริมาณขยะทุกประเภท 
ในส านักภาษาต่างประเทศมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยต้องการให้ทุกคนช่วยกันรักษามาตรฐาน
ดังกล่าวต่อไป และมองว่าหากปริมาณขยะเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งแล้ว อาจเป็นข้อสงสัยและเกิด
ค าถามจากคณะกรรมการตรวจประเมินได้ 

นายจรงค์ กลับชนะ หัวหน้าคณะท างานหมวด 4 ชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรม “ถุงผ้าให้ยืม” 
โดยจะรับบริจาคถุงผ้าจากข้าราชการส านักฯ ก าหนดจุดบริการถุงผ้า ซึ่งเป็นทางหนึ่งในการลดการใช้
ถุงพลาสติกจากการซื้ออาหารและเครื่องดื่ม 
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5. คณะท างานหมวด 5  
นางอัญธิกา รุ่งเรือง หัวหน้าคณะท างานหมวด 5 ชี้แจงว่า ขณะนี้ได้ด าเนินงานแล้ว 

กว่าร้อยละ 90 ส่วนที่ยังไม่ได้ด าเนินงานนั้นเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าหกเดือนซึ่ งจะถึง
ก าหนดเวลารายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนเมษายน 2566 ในส่วนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น แผนการจัดการความน่าอยู่ รายงานจ านวนระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน 
การติดตั้งถังดับเพลิง เป็นต้น คณะท างานหมวด 5 ได้ด าเนินการและเตรียมเอกสารไว้อย่างครบถ้วนแล้ว  
ส าหรับสภาพแวดล้อมและความสะอาดภายในส านักฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ข้าราชการให้ความร่วมมือเป็นอย่าง
ดีในการปฏิบัติตามระเบียบที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีข้อบกพร่องเล็กน้อยเช่น การพาดเสื้อคลุมไว้บน
พนักพิงเก้าอี้ ความไม่สะอาดเรียบร้อยภายในพ้ืนที่ซักล้างและห้องครัว เป็นต้น ทั้งนี้ มีการพิจารณาเพ่ือ
ก าหนดมาตรการแก้ไขร่วมกัน อย่างไรก็ดี ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งเพ่ือให้ข้าราชการได้ปรับตัวให้เข้ากับ
มาตรการและข้อก าหนดต่าง ๆ  ที่เข้มงวดขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงเพ่ิมเติมกรณีมาตรการก าจดัสตัวพ์าหะน า
โรคโดยคณะท างานได้เสนอให้ด าเนินการซื้อกับดัก “บ้านแมลงสาบ” เพ่ือก าจัดแมลงสาบภายในพ้ืนที่
ส านักภาษาต่างประเทศ เนื่องจากในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้พบมดจ านวน ๒ ครั้ง และแมลงสาบ 
จ านวน ๓ ครั้ง โดยในเบื้องต้นทางหมวด ๕ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ าส้มสายชูและกับดักบ้าน
แมลงสาบ อย่างไรก็ดี หากได้ผลดีและจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นจ านวนมาก อาจขออนุมัติใน
หลักการเพ่ือเบิกเงินงบประมาณส่วนกลางของส านักภาษาต่างประเทศเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

นางสาววิมลมาศ มานุวงศ์ ในฐานะเลขานุการคณะท างาน ได้สอบถามเกี่ยวกับผลการ
ตรวจสอบแสงสว่างรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาแสงสว่างต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ภายในส านักฯ
นายวิรัช แสงโชติ คณะท างานหมวด 5 ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าวได้ชี้แจงว่า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
แนะน าให้น าแผงกั้นหลอดไฟฟ้าส่องสว่างออก เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างในพ้ืนที่แสงสว่างไม่เพียงพอ และได้
สอบถามไปยังส านักบริหารงานกลางเพ่ือสอบถามถึงการติดตั้งหลอดไฟฟ้าส่องสว่างเพ่ิมเติม โดยได้รับ
แจ้งว่า ส านักงานฯ ยังไม่มีนโยบายการติดตั้งหลอดไฟฟ้าส่องสว่างเพ่ิมเติมในระยะเวลานี้ ทั้งนี้ นางอัญธิกา 
หัวหน้าคณะท างานหมวด 5 กล่าวเพ่ิมเติมว่า ได้ติดตั้งโคมไฟขนาดเล็กเพ่ิมเติมในพ้ืนที่แสงสว่างไม่
เพียงพอ (บริเวณพ้ืนที่โต๊ะท างานนายจรงค์ กลับชนะ) เพ่ือแก้ไขในเบื้องต้นก่อน 

 
6. คณะท างานหมวด 6 
นางสาวสรวงกนก สระบัว หัวหน้าคณะท างานหมวด 6 ชี้แจงว่า การด าเนินงานของ

คณะท างานหมวด 6 คืบหน้าร้อยละ 100 อย่างไรก็ตาม ยังต้องแก้ไขในรายละเอียดเนื้อหาของรายงาน
ผลการด าเนินงานคณะท างานหมวด 6 นอกจากนี้ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมประชาสัมพันธ์และ
ให้ความรู้ด้านการเลือกใช้สินค้าและวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแก่ข้าราชการส านักฯ ในโอกาสต่อไป  

นางพรพิมล ศรีแก้ว คณะท างานหมวด 6 ขอความร่วมมือข้าราชการทุกคนให้เลือกซื้อ
สินค้าและสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจากจะเป็นการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) แล้ว ยังเป็นการปลูกฝังจิตส านึกเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวด้วย 

 



๗ 

 

มติทีป่ระชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอื่น ๆ 

 - ไม่มี - 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
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นายประวิทย ์ฮับยูโ่ส ่
        นางสาววมิลมาศ มานวุงศ์ 

ผู้จดบันทึกการประชุม 


